

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc sở, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Ngày 30/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021; bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2021, cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn toàn tỉnh cũng như từng huyện, thành phố đều đạt kết quả tích cực, đáng khích lệ. Các huyện, thành phố và các sở ngành đã có sự tập trung, nỗ lực cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vượt qua tác động tiêu cực của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm của tỉnh ước đạt 7,82%. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu đều có sự tăng trưởng. Thu ngân sách cả tỉnh và các huyện, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; đời sống nhân dân được bảo đảm...

Tuy nhiên, các huyện, thành phố vẫn còn tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ bồi thường GPMB, xử lý rác thải tồn lưu, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải tiếp tục nỗ lực tư duy, sáng tạo, quyết tâm hơn nữa để vượt qua, hướng tới những kết quả lớn hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, làm tiền đề vững chắc cho năm 2022; từ nay đến hết năm 2021, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành bước vào giai đoạn nước rút, tập trung rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt để thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, kiên quyết không để mục tiêu, nhiệm vụ nào có khả năng hoàn thành mà không quyết tâm hoàn thành; mục tiêu, nhiệm vụ nào có khả năng vượt mà không phấn đấu vượt; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:

1. Tập trung ra quân “hai tháng cao điểm”

Từ tháng 12/2021 - tháng 01/2022, toàn tỉnh sẽ tập trung dồn lực, ra quân thực hiện “hai tháng cao điểm” để triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng

mắc về: bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc về môi trường.

1.1. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp những kiến nghị của các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh về những vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB các dự án trọng điểm để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm. UBND các huyện, thành phố cần chủ động rà soát, xác định rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để tập trung cao giải quyết triệt để; tận dụng thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay để đạt được hai mục đích: giải quyết cơ bản những tồn tại cũ và có mặt bằng sạch để nhanh chóng triển khai các dự án mới ngay từ đầu năm 2022. Tập trung ưu tiên những dự án có trong kế hoạch đầu tư công, dự án thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp, khu đô thị có quy mô lớn.

Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ chi tiết tới từng dự án để các huyện, thành phố căn cứ thực hiện.

1.2. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, giải quyết triệt để những đơn thư tồn đọng kéo dài; đồng thời tìm biện pháp hạn chế đơn thư phát sinh mới.

Giao Thanh tra tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương giải quyết các vụ việc trên tinh thần giải quyết hết vụ việc không dừng lại ở giải quyết hết thẩm quyền, bảo đảm mục tiêu cao nhất là yên dân; tổng kết, đánh giá, phổ biến mô hình, cách làm sáng tạo của đơn vị, địa phương tiêu biểu để nhân rộng ra toàn tỉnh.

1.3. Giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố thuộc lưu vực sông Thương (TP. Bắc Giang, Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế, Yên Dũng) và Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang thành lập tổ công tác để kiểm tra xác định nguyên nhân, xử lý theo quy định nhằm chấm dứt tình trạng xác động vật chết trôi dạt trên sông Thương gây ô nhiễm môi trường. Tinh thần phải gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, huyện ven sông trong xử lý vấn đề trên.

UBND các huyện, thành phố phải tập trung ra quân xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn lưu ngoài môi trường không được thu gom, xử lý. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra các địa phương, kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương án chỉ đạo, xử lý đối với các địa phương chưa tập trung giải quyết những “điểm nóng” tồn lưu rác thải. Các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế hoàn thành bố trí địa điểm tập kết, xử lý rác thải ở cấp xã trong năm 2021; tập trung xây dựng, lắp đặt các lò đốt rác đã triển khai bảo đảm

tiên độ. UBND các huyện Hiệp Hòa, Lục Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý để thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng lò đốt rác trong đợt cao điểm.

UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát hệ thống kênh mương trên địa bàn, bảo đảm dòng chảy được thông suốt; kịp thời xử lý tình trạng người dân xả rác thải gây ách tắc các kênh mương, công trình thủy lợi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác

2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn vượt thu

UBND các huyện, thành phố đặc biệt quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách vượt thu của năm 2021; tập trung nguồn lực đầu tư những công trình lớn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, tránh tình trạng dàn trải, xé lẻ, manh mún dẫn tới thiếu hiệu quả, lãng phí nguồn lực. Giao Sở Tài chính kiểm tra việc phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu của các địa phương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh biện pháp chấn chỉnh, xử lý những đơn vị, địa phương sử dụng không đúng mục đích, lãng phí nguồn lực.

2.2. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội đồng Nhân dân

Các cấp, các ngành rà soát, hoàn thiện các nội dung được phân công chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân bảo đảm tiến độ và chất lượng. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp; lắng nghe và kịp thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

2.3. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; đảm bảo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Các cấp, các ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, hạn chế tối đa không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị chức năng và UBND huyện, thành phố tiếp tục quan tâm công tác kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng phương tiện, nhất là tình trạng xe ô tô chở quá khổ, quá tải tại các điểm mỏ, điểm thi công.

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Các địa phương có rừng cần đặc biệt quan tâm công tác phòng chống cháy rừng; chủ động, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” khi xảy cháy. Ngành Công an chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp.

UBND huyện Yên Thế tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 diễn ra đúng kịch bản, kế hoạch đề ra. UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khám sức khỏe và gọi công dân nhập ngũ theo đúng kế hoạch.

2.4. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết

UBND các huyện, thành phố quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng người có công; chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường; khuyến cáo người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi đủ cung ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong và ngoài tỉnh; tăng cường an ninh trật tự và bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, phục vụ Nhân dân đón Tết năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát thị trường, đấu tranh xử lý hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo đảm nguồn hàng dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp lễ, tết cuối năm.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các huyện, thành phố

UBND huyện Hiệp Hòa: Trong tháng 12/2021 hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngõ Khổng II; cơ bản hoàn thành mặt bằng như đã cam kết đối với dự án Xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn).

UBND huyện Việt Yên: Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh để triển khai phương án di dời, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc kéo dài về GPMB đối với các dự án trên địa bàn.

UBND huyện Tân Yên: Trong tháng 12/2021, hoàn thành việc xử lý điểm rác thải tồn lưu tại khu đô thị An Huy. Quan tâm quản lý chặt hoạt động khai thác khoáng sản, đất san lấp, xe quá khổ quá tải tại các điểm mỏ và công trình thi công đường tỉnh 298.

UBND huyện Yên Dũng: Trong tháng 12/2021 xử lý dứt điểm vướng mắc về GPMB tại cụm công nghiệp Yên Lư. Tích cực đẩy nhanh tiến độ (phần đường địa phận huyện Yên Dũng) như cam kết đối với dự án Xây dựng tuyến đường kết nối QL17 với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua Khu công nghiệp Yên Lư và Khu công nghiệp Vân Trung. Nhất trí với đề nghị của huyện tại Công văn số 2858/UBND-ĐĐ ngày 24/11/2021 về việc tiếp tục thực hiện triển khai công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án Khu đô thị mới Long Trì, thị trấn Tân An. UBND huyện có trách nhiệm triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình địa phương.

UBND huyện Yên Thế: Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường nối QL.37 - QL.17 - Võ Nhai (Thái Nguyên); trước ngày 15/12/2021 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công đối với dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.292 (đoạn từ cầu Bó Hạ đến thị trấn Phồn Xương), huyện Yên Thế.

UBND huyện Lục Ngạn: Quan tâm công tác giải quyết đơn thư KNTC; phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của tỉnh (được thành lập theo Quyết định

1110/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) và UBND huyện Sơn Động nắm sát tình hình, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phương án giải quyết vụ việc, bảo đảm mục tiêu an dân, ổn định tình hình an ninh trật tự. Tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải của huyện theo đúng cam kết.

UBND huyện Sơn Động: Trước ngày 30/12/2021 hoàn thành phương án bồi thường GPMB (đợt cuối) đối với các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 291. Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của tỉnh (được thành lập theo Quyết định 1110/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) và UBND huyện Lục Ngạn tuyên truyền, vận động người dân thôn Khe Tấu, xã Yên Định thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phương án giải quyết vụ việc.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận hội nghị giao ban tháng 11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc sở, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Văn phòng TU, các ban thuộc Tỉnh ủy;
- VP ĐDBQH và HĐND, các ban HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LDVP, các phòng, đơn vị, TKCT;
 - + Lưu: VT, TH.An.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú